

# ด่วนที่สุด



ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕๒

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท. ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๓๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ยังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ และให้รายงานสรุปบัญชีทะเบียนการรับคำขอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบทุกเดือน

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมิได้รับรายงานคำขออนุญาตขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเร่งรัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์โครงการที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งไปแล้ว โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอรายงานสรุปบัญชีทะเบียนการรับคำขอ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามแนวทางที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ให้ส่งสรุปบัญชีทะเบียนการรับคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้สรุปยอดครั้งแรก ภายในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานครั้งต่อไปในวันที่ ๑ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๔๒ ๗๑๖ ๔๘๒

ผู้ประสานงาน นางสาวอรรรณ ศรีระวรรณ โทร. ๐๘๑ ๑๓๑ ๘๖๑๘

<input checked="" type="radio"/> งบประมาณบริหาร	<input type="radio"/> กลุ่มงานกฎหมาย
<input type="radio"/> กลุ่มงานมาตรฐาน	<input type="radio"/> กลุ่มงานการเงิน
<input checked="" type="radio"/> กลุ่มงานส่งเสริม	

**ความเห็นที่ ๑๑๓**  
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๓๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด...

เลขที่รับ ๘๓๖๖

วันที่ 18 พ.ย. 2563

เวลา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๔๘๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามแนวทางที่กรมป่าไม้ กำหนดและขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำอนุญาตเข้าทำประโยชน์โครงการที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า เพื่อให้การดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประสบผลสำเร็จและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งเร่งรัดการยื่นคำขอให้ทันภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) กรมป่าไม้ขอชี้แจงแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำหรับหน่วยงานรับคำขอตามระเบียบ กฎหมาย เมื่อดำเนินการรับคำขอแล้ว ให้ลงทะเบียนการรับคำขอตามแบบฟอร์มในรูปแบบ Google Sheet ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏตามคู่มือการบันทึกแบบรายงานคำขอการใช้พื้นที่ป่าไม้ เมื่อลงทะเบียนใน Google Sheet แล้ว ไม่ต้องรายงานกรมป่าไม้ทุกเดือนตามที่เคยแจ้งไว้ในการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อดำเนินการ ตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพราะข้อมูลจะเชื่อมโยงมาที่กรมป่าไม้ กรมป่าไม้สามารถตรวจสอบได้ทันที ทั้งนี้ หากหน่วยงานรับคำขอใด รายงานกรมป่าไม้มาแล้ว ให้ส่งข้อมูลย้อนหลังลงในทะเบียน Google Sheet ด้วย

๒. กรณีการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสริมสร้างศาสนสถานและสถานที่ประกอบกิจกรรม ทางศาสนาพุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสามารถจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ยื่นคำขอได้

๓. ให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการเร่งรัดแจ้งเวียนแนวทางตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๑๔๒๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดทราบ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องมายื่นคำขออนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จโดยด่วน

๔. รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีเนื้อที่มากกว่า ๒๐ ไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเอกสารประกอบคำขอ ที่กรมป่าไม้กำหนดให้ส่งในภายหลังได้นั้น ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผัน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เสนอหน่วยงานต้นสังกัดระดับกระทรวงให้ความเห็นชอบ ในภาพรวมได้

/จึงขอให้...

จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนตามแบบ Google Form ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อแจ้ง E-mail ในการเข้ากรอกข้อมูลทะเบียนคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ทั้งนี้ หากสแกน QR Code ไม่ได้ สามารถเข้าทางลิงค์ได้ QR Code นี้

๒. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานสรุปบัญชีทะเบียนการรับคำขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกเดือน โดยรายงานข้อมูลผ่านช่องทาง Google Sheet ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานสรุปยอดครั้งแรกในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ยอด ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) และรายงานครั้งต่อไปในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หากสแกน QR Code ไม่ได้ สามารถเข้าทางลิงค์ได้ QR Code นี้

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคู่มือการบันทึกแบบรายงานคำขอการใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามที่แนบมาพร้อมนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๒๕๑ ๒๐๖๖

ผู้ประสานงาน : นายตุนกริศน์ รัตนพงศ์กวี

